



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



Hội thảo hợp tác đầu tư và phát triển Thái Bình - Cộng hòa Liên bang Đức



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội thảo.

Sáng ngày 28/6, UBND tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp (TM và CN) Đức tại Việt Nam - AHK tổ chức hội thảo hợp tác đầu tư và phát triển Thái Bình - Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với hơn 20 điểm cầu trong nước và quốc tế. Dự hội thảo về phía CHLB Đức có ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng TM và CN Đức tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam cũng 60 doanh nghiệp của Đức. Về phía trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Như Hiếu, Quyền

Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố. Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là cuộc hội thảo lớn đầu

tiên của AHK tổ chức ở khu vực phía Bắc. Với nhiều tiềm năng, lợi thế, Thái Bình đang trở thành điểm sáng thu hút đầu tư FDI tại Việt Nam. Nổi bật là Thái Bình có Khu kinh tế với gần 31.000ha được quy hoạch 29 khu công nghiệp tổng diện tích hơn 8.000ha tạo quỹ đất lớn để phát triển công nghiệp; hệ thống giao thông kết nối vùng và liên vùng đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực dồi dào... Thái Bình đang thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài và mong muốn AHK là kênh kết nối giúp tỉnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư Đức vào hoạt động trong thời gian tới. Tại hội thảo, ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng TM và CN

Đức tại Việt Nam giới thiệu khái quát về các hoạt động của AHK, trong đó nổi bật là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thông qua các kết nối hợp tác đầu tư. Hiện nay, có 5.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Trung Quốc, các doanh nghiệp Đức đang mong muốn đầu tư vào Việt Nam bởi nhận thấy đây là quốc gia mới nổi trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, qua nghiên cứu tìm hiểu AHK nhận thấy Thái Bình có rất nhiều tiềm năng phát triển có thể hợp tác, phù hợp với nhu cầu đầu tư

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN - THANH TÂM

ĐOÀN KIỂM TRA LƯU ĐỘNG CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Thái Bình

Sáng ngày 28/6, đoàn kiểm tra lưu động của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đoàn đến kiểm tra tại các điểm thi: Trường THPT Nam Duyên Hà, Trường THPT Hưng Nhân, Trường THPT Bắc Duyên Hà, Trường THPT Đông Hưng Hà và Trường THPT Tiên Hưng. Theo báo cáo nhanh của các điểm thi, vào đầu giờ sáng diễn ra môn thi Ngữ văn, một số điểm thi trên địa bàn huyện Hưng Hà xảy ra sự cố mất điện. Các điểm thi đã phối

hợp khắc phục kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm buổi thi diễn ra theo đúng kế hoạch. Qua kiểm tra cho thấy, công tác bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, giám sát thi được các điểm thi thực hiện đúng quy định, quy chế thi. Đoàn kiểm tra lưu động của Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các điểm thi tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Thái Bình diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

ĐẶNG ANH - ANH DÂN

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra sai sót trong khâu coi thi

Chiều ngày 28/6, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Bắc Duyên Hà và Trường THPT Nam Duyên Hà. Điểm thi Trường THPT Bắc Duyên Hà có 638 thí sinh đăng ký dự thi; điểm thi Trường THPT Nam Duyên Hà có 656 thí sinh. Các điểm đều bố trí phòng thi cùng các phòng chờ và

phòng thi dự phòng đầy đủ. Theo báo cáo nhanh của các điểm thi, ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Tại điểm thi Trường THPT Nam Duyên Hà, có một thí sinh khuyết tật phải ngồi xe lăn, điểm thi đã tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh hoàn thành các môn của kỳ thi năm nay. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban

(Xem tiếp trang 4)
LAN PHƯƠNG - DÂN NGUYỄN

Truyền thông để nâng cao chất lượng khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2023

Đó là mong muốn của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch thực hiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2023 tại cuộc họp với các cơ quan truyền thông của tỉnh và đại diện cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn vào chiều ngày 28/6. Tại cuộc họp, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thông tin kế hoạch triển khai khảo sát DDCI năm 2023, những điểm mới về nội dung và phương pháp khảo sát. Nhằm tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng khảo sát, năm nay đơn vị tư vấn sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá bộ chỉ số DDCI trên nền tảng công nghệ số bằng phương pháp trực tuyến (online), sử dụng phần mềm điều tra DDCI tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ www.ddcithaibinh.vn. Phiếu khảo sát được đăng tải tại cổng thông tin điện tử tại địa chỉ www.ddcithaibinh.vn và đầu nối API hoặc đặt banner tự động hiển thị trên cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để các doanh nghiệp có thể truy cập và tham gia trả lời khảo sát thông qua thiết bị điện tử có kết nối internet, bảo đảm định danh

(Xem tiếp trang 4)
HÀ THANH

Lấy ý kiến về mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ban ngày

Ngày 28/6, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội thảo lấy ý kiến về mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ban ngày. Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình chủ trì hội thảo. Cùng dự có lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh; đại diện các sở, ngành và các chuyên gia trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo hướng dẫn thí điểm mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ban ngày và đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý của các địa phương để hoàn thiện. Mục tiêu nhằm hướng dẫn các địa phương xây dựng, triển khai thí điểm mô hình phù hợp với đặc thù của địa phương. Sau khi đánh giá kết quả thí điểm, nếu thành công sẽ nhân rộng mô hình nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi ở cộng đồng. Tại hội thảo, sau khi được thông tin về tổng quan các quy định hiện hành của cơ sở chăm sóc người cao tuổi; hướng dẫn xây dựng và triển khai thí điểm mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ban ngày, các đại biểu đã đưa ra ý kiến về sự cần thiết của mô hình, địa điểm và kinh phí thực hiện mô hình... Mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ban ngày là mô hình mới, chưa có ở Việt Nam. Hiện mô hình này đã được thực hiện thành công ở nhiều quốc gia phát triển.

HOÀNG LANH

Gõ khố cho phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

(Xem trang 2)



Hệ thống nhà màng trồng rau theo hướng hữu cơ tại thôn An Lộc, xã Trung An (Vũ Thu).